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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เรากําลังเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ผู้ฟังต้องปรับตัวให้ทัน การปรับตัวต้อง

ทําอยู่แล้ว ถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า มีผู้ฟังรายการวิทยุถามว่า ถ้าเราดูสถานการณ์ต่างๆแล้ว เราคิดว่าจะดี

หรือไม่ที่เลื่อนการเลือกต้ังออกไปปี 2562 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แถลงแล้วว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

2562 จะมีการเลือกต้ังแน่นอน เดิมเป็นเดือนพฤศจิกายน 2561 ก็มีเวลาอีก 1 ปีถ้าเลือกพฤศจิกายนก็เป็น
เวลาที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าบางคนยังไม่ไว้ใจนายกรัฐมนตรี 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตอนน้ีนักการเมืองไม่ว่าสายเก่าหรือใหม่ต้องพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น ถ้า
มาแล้วทําไม่ดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันหลายคนอาจเบ่ือไปเลย จึงเป็นจังหวะที่จะฟ้ืนประเทศให้มีอยู่ธรรมาภิบาล
โดยมีคนมีความรู้และความจริงใจมาช่วยประเทศทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า การเมืองต้องเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ ปัญหาคือคนไทยมองว่า
การเมืองไม่ใช่เรื่องของตนเพราะไม่ได้เล่นการเมืองแต่เราก็ต้องสนใจการเมืองและนักการเมืองด้วย ตอนหลังๆ 
ก็มีพรรคใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ไม่ควรจะเป็นพรรคเฉพาะกิจต้ังขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ระยะสั้นแล้วต้องเป็นยุคของคน
รุ่นใหม่ สมัยอายุ 30 ปีกว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีความกระตือรือร้นมาก จังหวะชีวิตในช่วงอายุ 30-40 ปี
และ 40-50 ปีเป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้น ตอนน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้สูงอายุแล้วก็สนใจอยู่แต่
กําลังวังชามีไม่เท่าเดิม ถ้าคนรุ่นใหม่มัวแต่เป็นมืออาชีพสนใจเฉพาะเรื่องไอทีและเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ไม่สนใจ
การเมืองก็มีปัญหาเหมือนกัน ต้องสนใจทุกด้านและให้ความเข้าใจ บางทีก็มีโอกาสได้แสดงความเห็น  

มีตัวอย่างหน่ึงที่ประเทศเยอรมนี มีเด็กอายุ 28 ปีกําลังรณรงค์ไม่ให้ Angela Merkel ไปจับมือกับอีก
พรรคหน่ึง คือ พรรค 2 พรรคมีแนวคิดไม่เหมือนกันเลย พรรคหน่ึงก็อนุรักษ์นิยม อีกพรรคหน่ึงก็สังคมนิยม 
บางครั้งก็ต้องมีจุดยืนบ้าง  

ใน 4 ปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทํา สิ่งสําคัญคือ อย่างน้อยได้ลดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ
ไทยลง ก่อนมีการปฏิวัติ รัฐบาลก็ล้มเหลว ในอดีตมีบรรยากาศการเมืองที่รุนแรง ต่อมาความรุนแรงต่างๆก็
ลดลงไป ความขัดแย้งในสังคมก็ลดไป มันก็ทําให้ธุรกิจหน่ึงที่จําเป็นมากสําหรับประเทศไทยคือการท่องเท่ียว
กลับมา ถ้าประเทศไทยไม่มีการท่องเที่ยวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เหลืออะไรเลย เพราะรายได้
ด้านอ่ืนไม่ได้เพ่ิมมากนัก ความสงบในยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์ 
เพียงแต่ว่าคนไทยเป็นคนขี้เบ่ือ พอถึงจุดหน่ึงแล้วก็จะชอบเปลี่ยน ในวงจรการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาก็พอดี กว่าจะเลือกต้ังในปี 2562 ก็เข้าไป 4 ปีครึ่ง ประมาณ 4 ปี 8 เดือนก็เป็นเวลาที่เหมาะสม และ
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สังคมโลกก็คาดหวัง ก่อนที่จะไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 ทุกคนก็ต้องเอาใจใส่ว่า เราจะมีบทบาทอย่างไร 
ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมือง แล้วสื่อก็ต้องกระตุ้นให้เป็นการเมืองเพ่ือประชาชน ไม่ใช่เป็นการเมือง
เพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การเมืองก็เป็นเรื่องของคน ถ้าเรามีนักการเมืองที่เป็นรุ่นเดิมๆออกความเห็นในสภาก็ไม่ได้ 
นักการเมืองก็จะมีมาตรฐานอย่างน้อย 3 เรื่อง  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า การเลือกต้ังก็ต้องมีแต่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ดี ทําให้ได้ความเข้าอก
เข้าใจในการมองการเมืองและการเลือกต้ังว่า ไม่ได้จบแค่การหย่อนบัตร มันจะต้องเดินหน้าต่อไป ถ้าเราปล่อย
ให้อดีตมันย้อนกลับมาทําลายอนาคต มันจะมีความเสียหายคร้ังใหญ่ อย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําซากอย่างที่
ผ่านมา  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า อันที่จริงแล้ว ตอนที่มีการเลือกกกต.รุ่นแรก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
รู้จักคุณฐากร ตัณฑสิทธ์ิซึ่งเป็นเลขาธิการกสทช. แล้วก็ได้ไปเย่ียมท่าน ได้บอกว่ากกต. นอกจากทําหน้าที่
จัดการการเลือกต้ังแล้ว ต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยความจริงใจ สร้างบรรยากาศให้เกิดการโต้เถียงว่า 
ประชาธิปไตยคืออะไร ถ้าไปนําโดยรัฐบาล ก็จะเป็นการหาเสียง ถ้าการศึกษาสอนให้คนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น 
มันก็จบ เวลาไปหย่อนบัตรเขาก็เข้าใจ ปัญหาขณะน้ีคือมันยังเป็นธุรกิจการเมืองอยู่ ซึ่งนายทุนได้ประโยชน์ ไม่
มีคนที่หวังดีต่อประเทศและมีอุดมการณ์จะเข้าไปเล่นการเมือง เพราะฉะน้ันเราก็ต้องทําให้คนไทยมีความ
เข้าใจในเรื่องการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปลอกตําราจากฝรั่งเศสมา ประเทศไทยมีนักร่างรัฐธรรมนูญจํานวน
มาก ไม่ว่าจะร่างก่ีฉบับ คุณภาพคนในสังคมยังเหมือนเดิม หัวคะแนนก็ยังสําคัญอยู่ โกงได้แต่ก็ขอให้แบ่งให้ตน
แล้วกัน แม้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็เป็นห่วงการศึกษาของไทยไม่ได้สอนให้คนคิด ถ้าเรา
คิดเป็น วิเคราะห์เป็น การเมืองก็จะเปลี่ยน การเลือกต้ังก็จะมีความหมาย เข้าไปทํางานในแวดวงการเมือง ก็มี
การศึกษาว่าคนเหล่าน้ีเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่าตกเขียวต้ังแต่ปีที่แล้ว หัวคะแนนก็คุมคะแนน ทําให้คนดีไม่เข้ามา
ในวงการการเมือง ก่อนที่จะไปถึงการเลือกต้ังก็ต้องมีการปฏิรูป พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ต้องเอาใจใส่กับ
การปฏิรูปเหมือนกับที่ท่านทําในช่วงแรกๆ ท่านก็ยังคงเป็นห่วงประเทศจึงอยากทําหน้าที่น้ีต่อไป ก็เข้าใจว่า 
ท่านเป็นห่วง ก็กลับมาในรูปเดิม กฎหมายออกมาตอนตี 4 และไม่มีความจริงใจต่อประเทศ เป็นการเมืองเพ่ือ
ครอบครัวหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประเทศก็อยู่ไม่ได้ ก็ต้องกลับมาวงจรเดิม ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ก็ต้องมีทหารรุ่นใหม่ ทหารมีความเป็นระบบ มีโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนเตรียมทหาร คนที่เป็นพันโท 
พันเอกก็มองประเทศของเขาเหมือนกัน ถ้ามันล้มเหลว เขาก็ต้องออกมา วันน้ีก็มีข่าวว่า คนกุมกําลังระดับนาย
พันไม่ค่อยพอใจเท่าไร โดยเฉพาะทหารที่เกษียณไปแล้ว บางคนเกษียณไปแล้วก็ยังมีอํานาจอยู่ แล้วก็มันก็ถึง
คราวของพวกเขาบ้าง ทหารรุ่นใหม่ก็ต้องเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบที่เขา
ต้องการ ไม่ใช่ที่ประชาชนต้องการ  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่กรุณาถามคําถามมา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยาก
ทํางานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเพราะได้เห็นโลกมามาก แล้วก็มีรายการทุกเช้าวันอาทิตย์ เมื่อทําไป ก็ต้อง
ค้นหาตัวเองว่า ทําไปเพ่ืออะไร ทําแล้วมีประโยชน์หรือไม่  
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ในเรื่องคน ถ้าถามว่าจะทําให้คนมีคุณภาพได้อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันนาน บางทีต้องมีทักษะ 
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นวาระที่ 2 ต้นปีน้ี แล้วรัฐธรรมนูญของจีนก็อนุญาตให้สีจิ้นผิงเป็นต่อไปเลยโดยไม่มี
วาระ ตามปกติจะอยู่ได้ประมาณ 2 เทอม จีนก็ทําอย่างน้ีมานาน เมื่อสีจิ้นผิงเข้ามาก็เห็นแล้วว่า เขาก็เป็นคนที่
มีคุณภาพ สีจิ้นผิงพูดถึงคนใน 2 เรื่อง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ดีใจที่คราวที่แล้ว คุณวิชัย วรธานีวงศ์พูดถึงเรื่อง
มาตรฐาน มาตรฐานท่ีดีที่สุดคือเร่ืองจริยธรรม สีจิ้นผิงกล่าวว่า สิ่งแรกที่ต้องให้คนจีนระดับใดก็ตามแม้กระทั่ง
ระดับที่มีอํานาจในพรรคคอมมิวนิสต์ ถ้าคอรัปช่ันหรือขาดคุณธรรม จริยธรรม เขาจัดการ สะท้อนมาถึง
เมืองไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนาฬิกาหรือเรื่องคุณเปรมชัย กรรณสูตมีการจัดการแต่ไม่เด็ดขาด ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ชอบมากที่สีจิ้นผิงบอกว่า ใครก็ตามที่อยู่ในประเทศจีน ในตําแหน่งใด ก็ต้องเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) คําว่า มืออาชีพ ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็น CEO แต่ภารโรง คนขับรถก็ต้องเป็นมือ
อาชีพ ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ที่ใดในสังคมจะต้องทําตัวเป็นมืออาชีพน้ันไม่ว่าจะมีตําแหน่งอยู่ในระดับใดก็ตาม 
ประเทศไทยเน้น Professionalism น้อยเกินไป 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในความเห็นส่วนตัว คําว่า มืออาชีพ คือ คนที่ถูกฝึกมาให้มีการทํางานได้
ตามมาตรฐาน และต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองอะไรทะลุปรุโปร่ง และมีแนวคิดมีคุณธรรมเป็น
ตัวอย่าง   

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า  ศ.ดร .จีระ หงส์ลดารมภ์ จะทําวิจัยมากขึ้นเพราะว่า 
Professionalism ในความเห็นของคนไทย หรือมาตรฐานแปลว่าอะไร ถ้าคนขับรถคนใดใช้ GPS ไม่เป็น ยัง
ขับแบบเดิมอยู่ ก็ไม่ทันเหตุการณ์ คําว่า มืออาชีพ ก็คือ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน ก็ต้องทํางานของตนเองให้มี
มาตรฐานที่สูง และถ้ายังไม่ถึงมาตรฐานน้ัน ก็ต้องพยายามไปให้ถึงให้ได้  

1.มืออาชีพต้องใฝ่รู้ และต้องเรียนรู้ตลอด ไม่ใช่ทํางานไปเรื่อยๆ  
2.มืออาชีพต้องมีการเปรียบเทียบว่า ตนเองเป็นมืออาชีพขั้นต้นแล้ว เช่น เป็น Chef แล้ว ก็ต้องเป็น 

Chef ระดับสูงขึ้น แม้คนที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือก็ต้องทํางานเป็นมืออาชีพมากขึ้น ถ้าตกเรื่องมืออาชีพ ก็จะตก
แนวคิดที่สองเรื่องที่ Elon Musk พูดไว้ก็คือ เรื่องมาตรฐาน (High Standard) มาตรฐานการทํางานสําคัญมาก 
บางคร้ังคนไทยก็ทํางานที่รับผิดชอบไม่เรียบร้อย เพราะคิดว่าทําแค่ผ่านไปในแต่ละวัน ที่ Elon Musk ทํา
สําเร็จเพราะเขาพูดไว้ว่า เขาต้องการที่จะเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย  
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Xi Jinping 

ที่มา:https://fthmb.tqn.com/m0dVfkF62QRZCy
qNlO0M2H5elOQ=/768x0/filters:no_upscale()/
Xi_Jinping_Sept._19-_2012-
56a5e0185f9b58b7d0dedaef.jpg 

Elon Musk 
ที่มา: http://i2.cdn.turner.com/ 

money/dam/assets/ 
160810112456-elon-musk-solar-780x439.jpg 

 
ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไปทํางานที่ท่องเท่ียวชุมชน สิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เปลี่ยนให้

ชุมชนเข้าใจได้อย่างแท้จริงก็คือ แม้จะไม่ได้มีมาตรฐานความสะดวกสบายเหมือนที่อ่ืน แต่ก็ต้องมีความสะอาด 
สุขอนามัย ต้องสามารถเปิดให้ของห้องพักทางอินเตอร์เน็ตได้ บางคร้ังที่ไปพักที่โฮมสเตย์บางแห่ง ก็ไม่สบายใจ
เพราะขาดเร่ืองความสะอาด น่ีคือเรื่องมืออาชีพ มีลูกศิษย์ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ออกมาพูดว่า ตามท่ี
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปฝึกฝนพวกเขาเพราะต้องการให้พวกเขาขยับจากมาตรฐานชุมชนขึ้นเป็นมาตรฐาน
โลก ความเป็นมืออาชีพคือกระบวนการที่จะว่ิงไปสู่จุดเหล่าน้ัน ปัจจุบันน้ี อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เพ่ิงเรียนจบ
ปริญญาเอกก็หยุดการเรียนรู้เพราะรู้สึกเหน่ือยกับการเขียนวิทยานิพนธ์มาก เมื่อทํางานก็เน้นแต่การสอน
เท่าน้ัน คนเหล่าน้ีควรได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดความเป็นเลิศ ตอนหลัง เด็กก็ไม่เข้า
โรงเรียน เพราะเรียนจากที่อ่ืนก็ได้ อาจารย์จะทําอย่างไรเพ่ือดึงดูดนักเรียนมาเรียนในห้องเรียน เพราะฉะนั้น
ความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานสูงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกัน 
 เวลาที่มองคน ไม่ควรมองแค่ปัจจุบัน แต่ต้องมองว่า อีก 5, 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ศักยภาพอยู่ที่ใด 
เงินเดือนลูกน้องขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นการจ่ายเงินเดือนตามค่าครองชีพ ทางนายจ้างควรจะดูแลด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้วย ถ้าลูกน้องโตขึ้นมาอีก 5-10 ปี แต่ทํางานแบบเดิม ศักยภาพไม่เกิดขึ้น เวลาที่จะรับคนเข้าทํางาน Elon 
Musk กล่าวว่า เวลาที่รับคนเข้าทํางาน เขาเป็นคนเลือกเอง โดยไม่ได้ดูที่ความสามารถเป็นหลัก  แต่ดู
ความสามารถของคนเหล่าน้ีในอนาคตว่า จะดีขึ้นอย่างไร ก็มีแนวคิด Pay for Performance จ่ายตามผล
ประกอบการ เพราะฉะน้ันเรื่องศักยภาพ ปัจจุบันน้ี มีการวิเคราะห์แล้วเวลาท่ีจะสัมภาษณ์คน ไม่ได้สัมภาษณ์
ว่า เรียนจบมาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จากสถาบันใด แต่คนเหล่าน้ันก็อาจจะไม่มีศักยภาพก็ได้เพราะหมดแรงต้ังแต่
ตอนเรียนแล้ว บางคนเรียนหนักมากตอนเด็กๆแต่พอถึงจุดหน่ึงก็เลิกหาความรู้ เรื่องความเป็นมืออาชีพและ
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ศักยภาพสูง และเร่ืองมาตรฐานสูง โดยรวมแล้วคือการพัฒนาทุนมนุษย์ของคนไทย และเป็นการช่วยงาน
รัฐบาลซ่ึงตอนน้ีส่งคนไปตามหมู่บ้าน แล้วก็ใช้เงินจํานวนหน่ึง มีคนเป็นพันทีมไม่ได้กระตุ้นให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็นออกมา ในหมู่บ้านหน่ึงมีคนมาร้อยคน ควรจะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆให้เขาได้แสดงความเห็น แล้วทีมก็
ไปกระตุ้นให้ออกความเห็น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะนําทีมงานของศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์ไปสังเกตการณ์ เวลาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํางานให้ชุมชน ก็ทําให้ชุมชนเหล่าน้ันมีพลังขึ้นมา วัน
หน่ึงศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์บอกว่า อยากจะทําให้การท่องเท่ียวชุมชนเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งพูดก่อนดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ด้วยซ้ํา มีชาวบ้านลุกขึ้นมาถามศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ว่า เมื่อใดจะมาสอนพวกเขาอีก ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์เคยเชิญรศ.ยืน ภู่วรวรรณซึ่งเป็นคนเก่งไอทีที่สุดในประเทศไทยไปบรรยายให้ชาวบ้านฟัง      
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะไปทําหน้าที่น้ันแทนรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีงบประมาณ แต่ชาวบ้านต้องการให้มีการ
จองโรงแรมผ่านระบบดิจิตอล เขาอยากใช้สมาร์ทโฟนเป็น ถ้าทําแบบรัฐบาลชุดน้ีก็ได้ประโยชน์น้อย หลายคน
บอกว่าเวลาเข้าไปในหมู่บ้าน มีการไปเกณฑ์ชาวบ้านมาฟัง ต้องให้เขาแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วก็มีพ่ีเลี้ยง  
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เชิญรศ.ยืน ภู่วรวรรณ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเท่ียวและกีฬาเพ่ือพัฒนาอย่างย่ังยืนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันตก) ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี  
จังหวัดระนอง เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2559  
ที่มา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1288051877886932 
https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1288102294548557 

 
ล่าสุดที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําที่การเคหะแห่งชาติ มีลูกศิษย์แค่ 22 คน มีทีม 10 คน คือ 

อัตราส่วน 1 ต่อ 2 คน แล้วก็ดึงเอาความเป็นเลิศเขามา คนของการเคหะแห่งชาติก็พัฒนาข้ึน เพราะทุกคน
อยากจะแสดงความคิดเห็น เวลาปะทะกันทางปัญญาคือ Learn เรียนรู้ แล้วก็แบ่งปัน Share เวลาที่เขาพูด
ออกมา แม้จะไม่เห็นด้วย ก็ต้องให้เกียรติเขา  

 
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ ประจําป ี2561 
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ระบบการพัฒนาคนในชุมชนต้องยกย่องให้เกียรติคนที่เสียเปรียบในสังคม เวลาเป็นระบบราชการ 
บางครั้งก็ไม่ได้ใจเขา ปัจจุบันน้ีลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่เรียนรู้ในชนบทก็ยังรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอยู่ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถ้าฝ่ายรัฐได้ฟัง ก็คงจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไข การที่ได้ส่งคนรุ่นใหม่ไป
ทํางานที่ชนบทก็เป็นการกระทําที่แข็งขันมาก หวังว่า เราคงจะสามารถทําได้ไม่แพ้เขา แต่ว่าด้วยระบบราชการ
และวิธีคิดแบบเดิมๆ จึงทําแบบพิธีการ ผลลพัธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยดี  
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ไม่ได้โจมตีใครแต่รู้ว่าคุณภาพของคนในชนบท ต้องการการมีส่วน
ร่วม และต้องการให้คนอ่ืนยอมรับความคิดเห็นของเขา ถ้าเราใช้คําว่า Learn เรียนรู้ซึ่งกันและกัน Share 
แบ่งปัน Care หมายถึง ถึงเขาจะพูดออกมา แต่เขาไม่เข้าใจเราก็ต้องให้เกียรติเขา แต่ทําเล็กๆ ไม่ได้ทําใหญ่ๆ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะไปแนะนําท่านรัฐบาลก็ไม่ได้ก็คงจะมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ ถ้าเน้นปริมาณมาก 
บางคนก็อาจจะมองว่า ปูพรมทั่วไปหมด จะพยายามให้ทีมงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปสังเกตการณ์ 
รัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็เป็นคนที่รับฟัง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีลูกศิษย์ที่อยู่มหาดไทยหลายคน ในช่วง 3-
4 ปีที่ผ่านมา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ลงไปทํางานกับชุมชนค่อนข้างมากทําให้ได้รู้จักกับคนในชุมชนและได้ทํา
ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาติดต่อกันนาน 4 ปี  

โครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2555 
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โครงการจัดทาํแนวทางส่งเสริมองคค์วามรู้ด้านการท่องเท่ียวและกีฬาเชิงบรูณาการรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

จัดโดย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาและ 

มูลนิธพิัฒนาทรัพยากรมนษุย์ระหว่างประเทศ 
เดือนเมษายน – กันยายน 2556  
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โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเท่ียวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

จัดโดย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาและ 

มูลนิธพิัฒนาทรัพยากรมนษุย์ระหว่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 26 มิถุนายน 2558 

 

 



11 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 


